

มฟล.จัดอบรมสร้างพิธีกรประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จัดอบรมพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โดยเชิญพิธีกร/ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 คุณหญิง "ญาดา ยมกานนท์" ทำหน้าที่วิทยากร และคุณเป๊ "อรอนงค์ เมฆฉาย" วิทยากรภาคปฏิบัติ บรรยายภาคการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดรายการ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน จากหน่วยงานต่างๆ ของมฟล. ณ ห้อง 306 อาคารกิจกรรมและศูนย์อาหาร มฟล. (D1)

นายณัฐกร วิทิตานนท์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มฟล. กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปรู้จักและให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยในแต่ละเดือนจะมีหน่วยงานต่างๆ ประสงค์จะเข้าศึกษาคูณงานและเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นจำนวนมาก ทำให้กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และในแต่ละกิจกรรมจำเป็นต้องมีพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเพื่อทำให้กิจกรรมต่างๆ นั้นลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในปัจจุบันเรายังขาดแคลนบุคลากรที่จะทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการอยู่มาก จึงทำให้เกิดโครงการ "อบรมพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประจำหน่วยงาน" ขึ้นมา

"การอบรมในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านการประชาสัมพันธ์ และการเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของหน่วย



งาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณญาดา ยมกานนท์ หรือคุณหญิง ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3, พิธีกรรายการเด็ก รายการบันเทิง, กรรมการสอบผู้ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ เมฆฉาย มาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเสียงตอบรับการจัดโครงการนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมต่างบอกว่าสนุกและได้ความรู้ ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. จะพยายามจัดทำโครงการดีๆ แบบนี้อีกอย่างแน่นอนครับ"

นายณัฐกร กล่าว

สำหรับนายโชตภชัย ยะปัญญา เจ้าหน้าที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มฟล. เปิดเผยว่า "สนุกและตื่นเต้นมากครับ วิทยากรน่ารักมาก ให้ความเป็นกันเองมากครับ ผมอยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจะได้ไม่ลืม และจะได้เป็นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยครับ"



หนังสือพิมพ์ ล้านนา

สวพ.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 52 ประจำ 25 มิ.ย-24 ก.ค. พ.ศ. 2550 ราคา 9 บาท